



ที่ ศธ ๐๔๒๓๖/ว๕๓๓๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  
๕๑๐/๑ ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง ฉ. ๒๕๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ที่ ศธ ๐๔๒๓๖/ว๕๒๙๙

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้แจ้งให้โรงเรียน  
สรรหาคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม  
ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่าง  
ต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับ  
รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสถานศึกษา เป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต้น จำนวน ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน แล้วนำเสนอสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู  
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกตามประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร.๐๓๘ - ๕๑๑๓๖๓ ต่อ ๑

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๓๖๓ ต่อ ๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียน การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำความดี ให้ปรากฏแก่ครู นักเรียนและสาธารณชนเป็นการกระตุ้นให้บุคคลและหน่วยงานยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางธัญลักษณ์ นวลศรี ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ

๒. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายมนัสถา สีทอง ครู โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี๒๕๓๗)

และคณะกรรมการพิจารณาให้ นางธัญลักษณ์ นวลศรีได้รับการเสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตติศักดิ์ ขาญอักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖